

## คณาจารย์เภสัชมหิดลเข้าเยี่ยมชมสำรวจโรงพยาบาล



14 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ภก.ปรีชา มณฑานติกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ รองศาสตราจารย์ ภก.ธนรัตน์ สรวลเสนห์ หัวหน้าสาขาเภสัชกรรมคลินิก ภาควิชาเภสัชกรรม เข้าเยี่ยมชมสำรวจโรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานหลักสูตรการฝึกอบรบระยะสั้นการบริหารทางเภสัชกรรม สาขาโรคติดเชื้อเอชไอวี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ พญ.ปณิตดา สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กิตติศักดิ์ ผลถาวรกุลชัย รองผู้อำนวยการวชิรพยาบาล อาจารย์ พญ.ภัทราพร เปรมประพันธ์ รองผู้อำนวยการวชิรพยาบาล รองศาสตราจารย์ พญ.วรางคณา มั่นสกุล หัวหน้าสาขาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน อาจารย์ นพ.ธนันต์ ตันต์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน อาจารย์ นพ.ชนากร กอศุภฤกษ์ชัย อาจารย์ประจำสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ เภสัชกรหญิงจิตโสมนัส สุพร หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม เภสัชกรหญิง ดร.วรรณพร เจริญโชคทวี หัวหน้าหน่วยบริหารเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก เภสัชกรทศพล เลิศวัฒน์ชัย หัวหน้าหน่วยบริหารเภสัชกรรมผู้ป่วยใน และ เภสัชกรหญิงพรรณิสิลาวัฒนชัย เข้าร่วมให้การต้อนรับการเยี่ยมชมดังกล่าวด้วย



โดยในการเยี่ยมชมครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในการผลิตเภสัชกรผ่านหลักสูตรการฝึกอบรบระยะสั้นการบริหารทางเภสัชกรรม สาขาโรคติดเชื้อเอชไอวี

ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทั้งสองสถาบันในการผลิตเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวี และสอดคล้องกับการที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลได้รับการรับรอง DSC HIV/STI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเภสัชกรโรงพยาบาลในการให้การบริการทางเภสัชกรรมร่วมกับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ

ในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวีให้ได้รับประสิทธิภาพในการรักษาด้วยยาและมีอาการไม่พึงประสงค์ต่ำ



นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวยังนับเป็นการตอบสนองต่อพันธกิจของคณะฯ

ในการเป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการด้านยา สุขุมไพร เครื่องสำอาง และอาหาร เพื่อการพัฒนาประเทศไทยยั่งยืน รวมทั้งยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Goals) ในเป้าหมายที่ 3 คือ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย และเป้าหมายที่ 8 คือ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

